



# THÔNG TIN

HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI VÀ TRUYỀN GIÁO DÒNG PHANXICÔ  
VIETNAMESE FRANCISCAN VOCATION & MISSION

2/2024  
NĂM XVII

Website: <https://www.vfvm.org> - Email: [lien\\_lac@vfvm.org](mailto:lien_lac@vfvm.org)

Chicago, Mùa Chay Thánh Năm 2024

*Quý ông bà và anh chị em thân mến,*

Mùa Chay là mùa Giáo Hội nhắc nhở chúng ta ba việc nên làm: Cầu Nguyện, Ăn Chay, và làm việc Bác Ái. Vì tình trạng khẩn cấp của các nhà trẻ đồng bào dân tộc ở Pleiku, tỉnh Gia Lai xin được trình bày một công việc truyền giáo của Tỉnh dòng Phanxicô tại vùng Cao Nguyên đang rất cần đến sự hỗ trợ của quý vị. Xin chân thành tri ân.

Từ xưa đến nay, ở Pleiku, không có em bé người dân tộc trong các nhà trẻ, chỉ có con em người Kinh. Có nhiều lý do và một trong số đó là: người đồng bào dân tộc phải chật vật với miếng ăn hàng ngày, đâu có điều kiện gửi con vào nhà trẻ!

## BOI CẢNH NĂM 2005

Năm 2005, anh em Phanxicô được sai đến Tây Nguyên, cụ thể là huyện Ia Grai, cách Pleiku 30 cây số về phía Tây. Nhìn các em bé lang thang ngoài rẫy, tay dốt em, lưng địu em nhỏ khác, thân hình bé nhỏ, ốm yếu gầy gò, chúng tôi trăn trở: làm sao để đưa nhỏ được chăm sóc, dạy dỗ, ăn uống hợp dinh dưỡng, đưa lớn được rảnh tay đến trường? Thế là ý tưởng lập nhà trẻ trong làng người đồng bào sắc tộc ra đời.



## NHÀ TRẺ TRONG LÀNG

Trò thì không cần tìm cũng đã có, nhưng cô giáo thì tìm ở đâu ra? Người đồng bào thiếu tiền chứ không thiếu tình. Khi nghĩ ý thành lập nhà giữ trẻ với dân làng, các mẹ, các chị trong làng sẵn sàng chung tay nhận việc chăm sóc, nuôi dạy các em. Họ là người bản địa thạo tiếng, hiểu biết tập quán nên sẽ dễ dàng dạy dỗ, truyền đạt cho các em.



## ĐÀO TẠO CÔ GIÁO

Nhưng chăm sóc một vài trẻ thì dễ, nhưng vài chục trẻ thì nhiệt tình thôi chưa đủ, mà cần phải có phương pháp cho bài bản, lớp lang. Vì thế, cần đào tạo những người mẹ, các bà chị này trở thành những cô giáo! Tạ ơn Chúa! Quý Sơ hiệu trưởng các trường mầm non ở Sài Gòn rộng tay chào đón họ đến tập sự, học hỏi kinh nghiệm; người thì sáu tháng, kẻ thì một năm, hai năm. Sau khi "tốt nghiệp" khóa sư phạm mầm non, các cô giáo hăm hở về làng quy tụ các cháu, dạy múa, dạy hát, dạy nói năng thưa gửi,...



## KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Trước khi có nhà trẻ: thường thì mặt mũi em nào cũng lem luốc, đầu tóc bù xù, thậm chí còn bò lê trên đất..., sau khi được các cô dạy dỗ, chăm sóc, nay các em gọn ghẽ, tươm tất, biết múa, biết hát, biết thưa chào lễ độ,... Khi các em nhỏ vào nhà trẻ, anh chị của các bé được rảnh tay đến trường. Tỷ lệ bỏ học giữa chừng giảm! Nhìn thấy sự "lột xác" của các em, anh em Phanxicô vui một, các mẹ, các chị vui mười.



# Nhân rộng MÔ HÌNH

Lập được nhà trẻ ở PlơiBô, chúng tôi mạnh dạn mở thêm ở  
Xêđăng: 2006, PlơiKutong: 2010, PlơiK'Mông: 2011, PlơiO:  
2012, PlơiNu: 2016 và PlơiDjoh: 2020.



Tại các nhà trẻ, các em không chỉ được học múa, học hát, học nề nếp, giữ vệ sinh thân thể, các em còn được ăn uống hợp dinh dưỡng. Dù rất nhiệt tình, các cô giáo nhưng cũng cần tiền chi tiêu trong gia đình. Chúng tôi luôn cố gắng dành ra một khoản kinh phí để bồi dưỡng (không dám nói là trả lương) cho các cô. Cứ như thế, suốt 15 năm (2005-2020), nhờ sự giúp đỡ to lớn nhưng âm thầm từ một số vị ân nhân, chúng tôi có thể trang trải kinh phí cho 1, 2 rồi 3, rồi 7 nhà trẻ này. Từng lớp bé “tốt nghiệp” “Nhà trẻ trong làng” năm nào mà nay đã trở thành những nam thanh nữ tú.

## Cơn bão Covi

Nhưng bão Covi đến đã làm đảo lộn mọi thứ; nó cũng làm suy kiệt khả năng tài chính của các nhà hảo tâm. Đến năm 2021, đa số họ đã buông tay vì không còn đủ tài lực nữa. Trong ba năm 2021-2023, anh em chúng tôi đã chạy xin khắp nơi tìm những nguồn hỗ trợ khác; nhờ một số mạnh thường quân tại địa phương, các nhà trẻ có thể cầm cự và sống lây lất cho đến hôm nay (năm 2024).

## THỰC TRẠNG HIỆN TẠI (2024)

Việc tìm nguồn kinh phí để duy trì hoạt động cho 7 nhà trẻ là một vấn đề khẩn cấp:

Ăn, uống, chăm sóc cho gần 400 em (386).

Bồi dưỡng công sức cho 25 cô giáo.

Bảo trì, sửa chữa.

Gia đình các em đóng góp cho nhà trẻ “tùy khả năng”, người góp ít tiền, kẻ thì ít gạo, hoặc mớ rau củ, trái bầu trái bí; có gia đình nghèo đến mức không thể đóng góp gì cả!

Vì thế, chúng tôi khẩn thiết mời gọi quý ông bà anh chị:

- Với **\$10** quý vị giúp được một bé ăn uống hợp dinh dưỡng trong một tháng; và một năm là **\$120**.

- Với **\$150** quý vị giúp chúng tôi bồi dưỡng cho **một cô giáo** trong một tháng, và một năm là **\$1,800**. (Có 25 cô giáo dạy trẻ trong các làng!!!)

- Với sự giúp đỡ của quý vị, chúng tôi tin chắc rằng các bé được chăm sóc chu đáo, ăn uống dinh dưỡng; xa hơn, chúng ta cùng nhau mơ tới một thế hệ trẻ người đồng bào khỏe mạnh, hiểu biết, trân quý bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

## Cách thức đóng góp:

1. Ký chi phiếu cho Hội VFVM, mục đích “Nhà trẻ Pleiku” gửi về Hội Bảo Trợ Ôn Gọi và Truyền Giáo Dòng Phanxicô: 6615 Mainsail Ct. Burke, VA 22015.

2. Zelle: thông qua địa chỉ email: [vfvmission@gmail.com](mailto:vfvmission@gmail.com)

3. Website:

<https://www.vfvm.org> vào mục “Nhà Trẻ Pleiku”.

## 4. Chuyển cho chi hội trưởng ở địa phương

Chúng tôi mong ông bà và anh chị em mở lòng và lan toả dự án này đến gia đình và bạn bè thân hữu, đặc biệt là trong Mùa Chay Thánh năm nay. Cũng xin thêm lời cầu nguyện cho dự án Nhà Trẻ gặt hái kết quả tốt đẹp. Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên ông bà và anh chị em.

TM. các tu sĩ Phanxicô Pleiku và Ban Điều Hành VFVM

*Tran*

Tu sĩ Phaolô Trần Anh Tuấn, OFM.  
phone 408-909-0088  
email: [phansinh tuan@yahoo.com](mailto:phansinh tuan@yahoo.com)

